

# หมอลำเยาวชนสัมพันธ์



## ลดพลังงานด้วย..พลังเฮา

**ป**ระสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัย กับกิจกรรม หมอลำเยาวชนสัมพันธ์ “ลดพลังงานด้วยพลังเฮา”

สวัสดิ์ตะ ชื่อ น.ส.นลินี แซ่เฮีย ชื่อเล่น นุคนิก นิลิตชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อสารมวลชน เอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ของการเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้สอนวิธีการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตของฉันเป็นอย่างมากค่ะ การเป็นนิสิตไม่ใช่เพียงแค่การมาเรียนให้ตรงเวลา พอเลิกเรียนก็กลับที่พักแบบเด็กๆ แล้ว แต่มันคือการใช้ชีวิตใหม่ ที่นอกเหนือจากการที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกกว้างของรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว เรายังจะต้องพยายามเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดด้วย

ฉันเป็นเพียงแค่นิสิตธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอะไรในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตอย่างธรรมดาแบบเด็กมหา'ลัยทั่วไป คือ การมาเรียน และกลับหอพัก แต่ฉันโชคดีค่ะ ที่ด้วยสาขาการเรียนของฉันเป็นสาขาที่ค่อนข้างจะเน้นด้านการทำกิจกรรม หรือการลงมือปฏิบัติมากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนค่ะ เเทมๆ หนึ่งแทบจะไม่ได้เจอห้องเรียนเลยคะ ดิฉันเลยอยากจะทำประสบการณ์ที่ดีฉันได้ทำในวิชาเรียน มันเป็นประสบการณ์จากการเรียนที่ดีฉันปลานปลื้มและประทับใจที่สุดสุดคะ

นั่นคือ ฉันและเพื่อนที่เรียนในห้องเดียวกันได้รับโจทย์ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโลกร้อนด้วยความที่พวกเราเป็น PR (Public Relation) รุ่นใหม่ก็เลยอยากจะทำกิจกรรมที่ซ้าๆ เดิมๆ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรา ก็เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในภาคอีสาน พร้อมทั้งแวดล้อมไปด้วยชุมชน ชาวบ้าน



และผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นคนอีสานส่วนมาก เราจึงคิดการณรงค์ที่เข้าถึงและใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายเราที่สุดคะ นั่นคือ การรณรงค์โดยใช้หมอลำ ชื่อโครงการของเรา คือ หมอลำเยาวชนสัมพันธ์ “ลดพลังงานด้วยพลังเฮา” เราจัดการแสดงหมอลำให้กับคนดูและในการดูหมอลำนั่น จะต้องเป็นการสอดแทรกเนื้อหาและโน้มน้าวใจเรื่องของการลดพลังงานหรือโลกร้อนอยู่ด้วยคะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำหายมาก สำหรับเด็กนิสิตอย่างพวกเราคะ เพราะเราจะต้องเริ่มต้นทำเอง (หมดทุกอย่าง) ในจำนวนสมาชิกที่มีไม่ถึง 20 คน ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนกิจกรรม แผนการประชาสัมพันธ์ แผนงบประมาณ ตลอดจนการจัดหานักแสดง สไตลิสต์ (stylist) ออกแบบสื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ จนกระทั่งการดำเนินงาน

ในวันงานพวกเราเป็นทีมงานเองทั้งหมดคะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในงานของเรา คือการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเราเองนี่ละคะ เป็นอะไรที่ต้องใช้ทั้งสมอง แรงกาย และแรงใจคะ เราจะออกแบบสื่อของเราให้น่าสนใจยิ่งง เราจะใช้สื่ออะไรบ้างในการเผยแพร่ เราจะต้องทำยังไงให้ผู้คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยไปร่วมกิจกรรมของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเราจะต้องติดตามผลอีกว่าพวกเขาได้รับรู้เนื้อหาของหมอลำ ที่พวกเราพยายามสื่อให้รู้หรือไม่ มันเป็นเรื่องที่กดดันคะ แต่ก็สนุกมากด้วยซึ่งพวกเราทำทุกอย่างออกมาอย่างเต็มที่ และทุ่มสุดตัวคะ ผลที่ออกมานั้นเกินคาด เห็นได้จากเหตุการณ์ “มีครอบครัวหนึ่งได้เข้าร่วมชมการแสดงหมอลำเยาวชนสัมพันธ์ของเรา แล้วครอบครัวนั้นก็มึ่ติดแบ็กตอบ



กลับมาหาเรา” คุณแม่ที่พาลูกมาดูคราวนั้นเล่าว่า “หลังจากที่ดูการแสดงของเราจบ ลูกสาวของเขาก็บอกกับแม่ว่า คุณแม่ต้องเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาละคะ และวันนี้จะไม่เปิดแอร์นอน และจะเปิดวันเว้นวัน เพื่อประหยัดไฟและประหยัด

เงินคะ” เป็นอะไรที่ประทับใจคนทำอย่างพวกเรา มากคะ ที่สำคัญมีคนมาร่วมกิจกรรมของเราเยอะมาก ๆ จนที่นั่งคนดูแทบจะไม่พอ แถมพวกเรา ยังได้รับคำชมจากผู้ร่วมกิจกรรมเยอะมากเช่นกันคะ การทำกิจกรรมในครั้งนั้น ทำให้ฉันได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่างทีนอกเหนือจากการเรียน การสอนของอาจารย์และหนังสือเรียนในห้องเรียน ที่สำคัญกิจกรรมนี้ทำให้พวกเราชาว PR รักและสามัคคีกันมากขึ้น เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น ทั้งยังสามารถทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์

ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าสุดสุดคะ

## นลินี แซ่เอี้ย

ชั้นปี 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม